

Nghệ An: Vinh danh 34 tác phẩm báo chí xuất sắc năm 2023

10:04 29/06/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 27/6/2024 tại thành phố Vinh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức trao Giải báo chí Nghệ An lần thứ 20 năm 2023.



Trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhất

Giải báo chí Nghệ An năm 2023 có 178 tác phẩm dự thi bao gồm ở tất cả các thể loại: Báo viết, báo hình, phát thanh, báo in, báo điện tử. Giải năm nay có số lượng tác phẩm tham gia giải cao nhất từ trước đến nay, trong đó loại hình báo điện tử chiếm đa số với 93 tác phẩm. Các thể loại phóng sự ảnh, media và e-Magazine cũng chiếm số lượng tương đối lớn. Các tác phẩm tham gia giải được thể hiện qua nhiều đề tài phong phú, đa dạng, phản ánh khá toàn diện các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội... của tỉnh.. Đặc biệt là đề tài phát triển kinh tế, ưu tiên cho phát triển kinh tế xanh, thực hiện các chủ trương chính sách lớn của tỉnh, những vấn đề mới nảy sinh và bất

cập trong đời sống. Điều đó chứng tỏ các nhà báo có sự tìm tòi, đầu tư công phu, bài bản để phát hiện nhiều đề tài mới, đưa ra các giải pháp tích cực, thiết thực.



Hội nhà báo tỉnh Nghệ An vinh dự được nhận cờ thi đua của Hội nhà báo Việt Nam

Cách tiếp cận mới mẻ trong hình thức thể hiện cho nhiều loại hình như tọa đàm, phóng sự, chuyên luận hay ghi chép... phong phú đa dạng thể hiện được tính đặc trưng của từng thể loại cũng góp phần tạo nên sức hấp dẫn cho độc giả.



Nhà báo Ngô Kiên, Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An vinh dự được nhận bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam

Theo đánh giá của Hội đồng giám khảo, nhiều bài viết có đề tài hay nhưng cách tiếp cận, triển khai giải quyết vấn đề chưa có chiều sâu, còn hời hợt, thiếu đầu tư. Số lượng tác phẩm về điển hình tiên tiến, nhân tố mới, gương người tốt việc tốt còn ít, chưa được như kỳ vọng. Sau hai vòng sơ và chung khảo, đã có 4 tác phẩm đoạt giải Nhất, 6 giải Nhì, 10 giải Ba và 14 giải Khuyến khích.



Tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp báo chí" cho 21 cá nhân

Dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam tặng Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An cờ thi đua "Tập thể xuất sắc năm 2023", nhà báo Ngô Kiên, Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Phó Chủ tịch Hội nhà báo Nghệ An được nhận Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam, 21 lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành và phóng viên được nhận kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam"



Toàn cảnh buổi họp báo 6 tháng đầu năm 2024

Hồng Sơn

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/index.php/nghe-an-vinh-danh-34-tac-pham-bao-chi-xuat-sac-nam-2023>